

สำเนา

พระราชโอรส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ภาคบ่าย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ในภาคเช้า ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงความคิดวิจจัยที่เที่ยงตรง ว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมบุคคลให้บรรลุถึงความสุขความเจริญในชีวิตและการทำงาน ในภาคนี้ก็จะพบกับท่านทั้งหลายถึงความคิดริเริ่มและความคิดที่เป็นอิสระ

ทุกวันนี้มีมติที่มักจะยึดถือกันอยู่อย่างหนึ่งว่า การจะดำเนินกิจการงานให้เจริญรุดหน้าขึ้น ต้องอาศัยความคิดริเริ่มและความคิดอิสระเป็นแรงผลักดันอย่างสำคัญ ซึ่งบัณฑิตทุกคนย่อมจะทราบกันอยู่ จึงใครจะนำเรื่องนี้มาปรารภกับท่าน ความคิดริเริ่มนั้นฟังดูเผินๆ ดูเหมือนจะผุดเกิดขึ้นมาได้เอง ความจริงความคิดชนิดนี้จะมีเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากพื้นฐาน หมายความว่า ก่อนที่จะเกิดความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นได้นั้นบุคคลจะต้องมีความรู้ที่ดี ที่กว้างขวาง ในเรื่องต่างๆ เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทั้งมีความคิดพิจารณาที่ดี มีหลักเกณฑ์ มีเหตุผลพร้อมอยู่ด้วย เมื่อได้นำความรู้กับความคิดพิจารณานั้นมาประสานกันเข้าอย่างถูกถ้วนพอเหมาะพอดี จึงสามารถสร้างความคิดใหม่ที่ดี ที่พร้อมมูลด้วยหลักการและเหตุผล อันเรียกว่าความคิดริเริ่มขึ้นมาได้ สำหรับใช้เกื้อกูลการปฏิบัติบริหารงานดังได้กล่าว ส่วนความคิดอิสระนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าเข้าใจเอาง่ายๆ ว่าเป็นความคิดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอิสระภาพ เสรีภาพ จนไม่ต้องฟังเสียงผู้ใดหรือเป็นความคิดที่แปลกประหลาด ไม่มีของใครเหมือน ความคิดอิสระแท้จริง ควรจะหมายถึงความคิดที่เป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัวและอคติใดๆ อย่าง เป็นความคิดที่กระฉ่างแจ่มใสพร้อมมูลด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง มีเป้าหมายอันเที่ยงตรงแน่นอน ที่มุ่งให้สำเร็จผลอันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่ส่วนรวมอย่างครบถ้วนและยั่งยืน ท่านทั้งหลายควรจะได้รับทราบให้แน่ชัด ก่อนที่จะออกไปประกอบการงานสร้างตนเองต่อไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จ ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกๆ ประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีนี้ มีความผาสุก สวัสดิ์ดีจงทั่วกัน